

Số: /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Công văn số 1200-CV/HU ngày 14/9/2022 của Huyện uỷ về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thường trực HĐND huyện đã triển khai Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các vị đại biểu HĐND huyện theo quy định. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ hàng năm xây dựng Chương trình giám sát của Ban mình và đề xuất Thường trực HĐND huyện nội dung giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả triển khai thực hiện:

a. Giám sát tại kỳ họp: Hoạt động giám sát tại các kỳ họp thường lệ, các kỳ họp chuyên đề hàng năm của HĐND huyện là nhiệm vụ giám sát cao nhất của HĐND nhân dân huyện, do đó, tại Mỗi Kỳ họp Thường trực HĐND huyện đã phân công Hai Ban HĐND huyện thẩm tra tài liệu do UBND huyện, các cơ quan tư pháp trình kỳ họp; xem xét và quyết định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, thông qua hoạt động giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; thông qua các kênh như Tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư phản ánh, tố cáo của công dân, hoạt động tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện,...

b. Hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên:

- *Hoạt động giám sát chuyên đề:* Từ năm 2021 đến nay, Thường trực, hai Ban HĐND huyện đã tiến hành 08 đợt giám sát chuyên đề như: (1) công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; (2) công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới (2021 -

2022) và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; (3) công tác tạm giữ, tạm giam năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đối với Nhà tạm giữ - Công an huyện; (4) việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính; (5) công tác quản lý Nhà nước vệ sinh môi trường, các dự án liên quan đến môi trường; (6) công tác quản lý Nhà nước bên thủy nội địa trên địa bàn huyện; (7) việc thực hiện kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020 – 2021; công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023 đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

- *Hoạt động giám sát thường xuyên thông qua*: việc triển tổ chức khai thực hiện các Nghị quyết hàng năm của HĐND huyện; tình hình, kết quả thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản; tình hình quản Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường; quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tội phạm; công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; hiệu quả sau khi đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn huyện; giám sát việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và an toàn giao thông; giám sát thường xuyên việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị, kết luận của Hội đồng nhân dân qua các đợt giám sát, các kỳ họp HĐND huyện.

Ngoài ra, HĐND huyện tổ chức 12 đợt khảo sát; 26 Hội nghị tiếp xúc cử tri; 24 Hội nghị tiếp công dân của 6 Tổ đại biểu; tham dự hơn 30 buổi đối thoại với công dân về giải quyết khiếu nại.

Thông qua giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, hoạt động khảo sát thực tế của Hội đồng nhân dân, Thường trực, hai Ban HĐND huyện được xác định đúng trọng tâm, trọng điểm; được tổ chức đúng quy trình, quy định; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại hạn chế đối với công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, các ý kiến kiến nghị đã được UBND huyện và cơ quan chuyên môn kịp thời khắc phục, tập trung chỉ đạo. Từ những kết quả nêu trên khẳng định, vai trò giám sát của HĐND huyện trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã mang lại hiệu quả thiết thực; các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nghiêm chỉnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa; nâng cao vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, CCVC; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, minh bạch

về tài sản. Qua công tác giám sát, HĐND huyện chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong thời gian qua.

2. Phương hướng nhiệm vụ: HĐND huyện xác định Công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các hoạt động đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công, quản lý ngân sách, công tác giải quyết thủ tục hành chính, các khoản hỗ trợ, đóng góp của Nhân dân, công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện (các vụ án bị hủy, sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung),... để có các kiến nghị nhằm ngăn chặn phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Văn phòng huyện (tổng hợp);
- Lưu: VT-HĐND.

BPC

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**